



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ จังหวัดสุโขทัยได้มีประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานบริการ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมา ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๘	นางสาวกิตติพิชญ์ ชูหลี
๒	๐๑๑	นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง
๓	๐๑๐	นางสาวณัชฎา โป่ขำ
๔	๐๐๖	นางสาววิยะดา เยาวสังข์
๕	๐๐๕	นางสาววิมลศิริ สิ้นสนิท
๖	๐๐๓	นางสาวชนิสรา ยอดฝ้ายอินทร์
๗	๐๐๙	นางสาวบัวหลวง อันพัต
๘	๐๐๗	นางสาวเฉลา กลัดเนินกุ่ม
๙	๐๐๔	นายประติวัฒน์ สุ่มแก้ว

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย นี้ ให้ใช้ได้ ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หากภายหลัง
มีตำแหน่งว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดสุโขทัยอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้ แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุ

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุตามวัน เวลา ที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลา ที่กำหนด

๓. ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ ในวันมารายงานตัวจะต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มาทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยกำหนด โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวนันทา ชูพินิจ)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ